



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนำถุงยังชีพจำนวน 840 ชุด มอบให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอท่าเรือ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด

(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น.) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมชมชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าเรือ พร้อมกันนี้ ยังได้นำถุงยังชีพ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ ได้เปิดรับบริจาคจากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศและประชาชน ทั่วไป นำมามอบให้ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมัน นม ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 840 ชุด ไปมอบให้กับผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในอำเภอท่าเรือ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด เพื่อนำไปมอบต่อให้กับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอท่าเรือประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2553 ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 9 ตำบล พื้นที่ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย จำนวน 28,575 ไร่ 1,261 ครัวเรือน โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมประมาณ 321 ครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์ ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 140 ครัวเรือนที่เสียหายประมาณ 6,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ในระดับอำเภอ พื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอท่าเรือ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 1,000 คน แบ่งเป็น 15 กลุ่ม กระจายตามพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอท่าเรือ ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจตลาดกลางการเกษตร ซึ่งเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์โดยตรง เนื่องจากต้องกับประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ พื้นที่การเกษตรและผลผลิตเสียหาย ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวม ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้ ขณะที่สมาชิกขาดรายได้ ไม่สามารถนำเงินมาลงทุนในธุรกิจของสหกรณ์และชำระหนี้คืนได้ทันตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่มีความเสียหายจากอุทกภัยให้ชัดเจน ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยจะสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ และหา มาตรการช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน โดยการจำหน่ายหนี้สูญ ให้แก่เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ เสียชีวิต โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะจำหน่ายหนี้ กหนี่ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และให้รัฐบาลรับ ภาระหนี้แทน พร้อมทั้งขยายเวลาชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย โดยสถาบันเกษตรกรจะขยายเวลาชำระหนี้และงดคิด ดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2553 — 2555 สำหรับลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย โดยขอชดเชย ดอกเบี้ยจากรัฐบาล ทั้งนี้ หากปรากฏว่าปี 2553 มีสมาชิกประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่น ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะใช้ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์ตามมาตรการเดียวกัน

